

ดีป้ายกระดับเอสเอ็มอี ส่งโครงการSMART SMEs

บัญชีเดียว 4.0ปุพรมอีสาน



สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เดินสายปุพรมเมืองเศรษฐกิจอีสาน นำร่องที่จังหวัดขอนแก่น ส่งโครงการSMART SMEs บัญชีเดียว 4.0และจัดงานสัมมนาใหญ่ เปิดวงเงินกู้ 20,000 ล้านบาทให้กู้ดอกเบี่ยถูก หนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีให้มีเงินทุนหมุนเวียน พร้อมทั้งสามารถขยายกิจการโดยนำซอฟต์แวร์เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงานพร้อมให้ทัศนะว่า จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นทั้งเมืองการศึกษาเนื่องจากมีมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง เป็นเมืองอุตสาหกรรม และเมืองเกษตรกรรม ที่สามารถขยายตัวต่อไปได้อีกมาก หากแต่ต้องอาศัยปัจจัยทั้งทางด้านองค์ความรู้ และความพร้อมทางด้านเงินทุน ซึ่งเป็นโอกาสที่รัฐบาลได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนแหล่งทุน และยังให้ความรู้ด้านสิทธิประโยชน์จากภาษีส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่จากหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นายชัยณรงค์ ฉัตรรัตนวาริรักษาการผู้จัดการฝ่ายมาตรการส่งเสริมสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) กล่าวว่ ในฐานะตัวแทนได้มาพบผู้ประกอบการในพื้นที่ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจในพื้นที่ได้มีแหล่งเงินทุนเพื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารกิจการ ทั้งนี้ได้ร่วมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนท์ในการให้คำแนะนำและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับแต่ละธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ ผู้ประกอบการจากสถิติผู้ประกอบการธุรกิจในประเทศไทยเป็น SME ประมาณ 99.5% ซึ่งมีประมาณ 2,000,000 ราย และเป็นกลุ่มธุรกิจสำคัญในขับเคลื่อน GDP ของประเทศ โดยเฉพาะธุรกิจรายใหญ่มีประมาณ 2,000 ราย ทั้งนี้กลุ่มSME มีความเกี่ยวข้องกับการจ้างงานราว 70% ทางด้านการผลิตในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ขายในประเทศ 70% ส่งออก 30%

นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมตรวจสอบเครดิตบูโรฟรี การให้คำแนะนำในการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรม และตอบคำถามกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวพระราชรัฐ เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจและประชาชนที่เข้าร่วมงาน

สื่อมวลชนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

คุณพิมพ์พร ชัยวีระพัฒนา (จิต) ฝ่ายมาตรการส่งเสริม สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 08 9109 8885 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ pimporn.ch@sipa.or.th

คุณวรรษมัญชนันท์ เพชรณรงค์ (แอน) ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

โทรศัพท์ 0 2141 7158 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ccd@sipa.or.th